

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-MT

Kim Phượng, ngày tháng 4 năm 2024

V/v trả lời đơn xin đổ đất lấp ao
cải tạo mặt bằng để trồng cây
hàng năm.

Kính gửi ông: Phạm Ngọc Diệp – xóm Kim Tiến, xã Kim Phượng.

Ngày 01 tháng 4 năm 2024 UBND xã Kim Phượng nhận được đơn xin đổ đất lấp ao cải tạo mặt bằng để trồng cây hàng năm của Ông Phạm Ngọc Diệp – xóm Kim Tiến, nội dung đơn đề nghị UBND xã tạo điều kiện cho gia đình lấp ao phía sau nhà ở để trồng cây hàng năm.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế tại thực địa thửa đất ông Diệp đang sử dụng.

UBND xã Kim Phượng trả lời nội dung đơn của Ông Diệp như sau:

Kiểm tra tại thực địa Ông Diệp đang sử dụng thửa đất số 287, tờ bản đồ số 71, có diện tích 148,6 m²; loại đất là ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm xóm Phai Đá, xã Kim Phượng.

Trên cơ sở xem xét thực tế tại thửa đất của Ông Diệp đang sử dụng, UBND xã đồng ý cho Ông Diệp đổ đất bùn xuống phần diện tích đất hiện tại đang là ao thuộc phần đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 287, tờ bản đồ số 71 cải tạo mặt bằng để phục vụ trồng cây lâu năm, khối lượng đất đổ khoảng 70m³. Vị trí ao sau khi đổ đất bằng với mặt sân vườn của gia đình.

Theo ý kiến của ông Phạm Ngọc Diệp phần đất dùng để san lấp gia đình sẽ tự làm việc với đơn vị thi công Sửa chữa công trình Hồ Thâm Pầu để lấy đất bóc phong hoá là đất bùn của lòng hồ để sử dụng san lấp.

Đề nghị Ông Diệp trong quá trình đổ đất không được làm ảnh hưởng đến các thửa đất liền kề xung quanh, không để đất rơi trên các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm cấm việc dùng máy san gạt đất, vận chuyển đất từ các thửa đất khác khi chưa được sự cho phép của UBND xã. Sau khi san lấp đất tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích là đất trồng cây lâu năm.

Trên đây là công văn của UBND xã Kim Phượng về việc trả lời đơn của Ông Phạm Ngọc Diệp - xóm Kim Tiến. Đề nghị Ông Diệp chấp hành nghiêm nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trưởng xóm Kim Tiến;
- Lưu VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Anh Tú

